




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

12 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p><b>ถวายผ้าพระกฐินหลวง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (.5forcenews)          -เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ นายพล ตำธรรม ผวจ.จ.สมุทรสาคร นายชุมพล จันท์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ถวายผ้าพระกฐินหลวงพระราชทานมาทอด ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสเป็นเวลา 3 เดือน โดยมี พระราชปริยัติคุณ หลวงพ่อสมพงษ์ สุวโจ เจ้าอาวาส วัดป้อมโชติการาม พระอารามหลวง เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถที่จะกระทำ กฐินถนาระกิกให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาต โดยได้ยอดพระกฐินรวมเป็นเงิน 4,548,266.75 บาท เพื่อนำไปบำรุงพุทธศาสนาสืบไป.</p>	
<p><b>บัตร ประชา.ใบเดียวรักษาทุกที่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ hfocus news1live)          -นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้า บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ว่า มีความพร้อมกว่า 80% แล้ว เหลือนำ รพ.นอก สธ. เอกชน คลินิก ร้านยาเข้าร่วม เตรียมทดลองระบบต้น ค.ค. ใช้จริง 8 ม.ค. 2567 ใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส ประชาชนสามารถใช้บัตร ประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ได้แน่นอน และเตรียมพิจารณาจังหวัดอื่นๆ ในระยะที่ 2 ต่อไป พร้อมตั้งเป้าอีก 1 ปี ข้างหน้า บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ จะสามารถทำได้ทั่วประเทศ</p>	-
<p><b>วัคซีนเอชพีวี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)          -นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.เผย สปสช. สนับสนุนงบประมาณจัดหาวัคซีน HPV เพื่อเตรียมฉีด กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1.9 ล้านเข็ม เป็นวัคซีนที่ สปสช.จัดหาเอาไว้บางส่วนอยู่แล้ว 4 แสนเข็ม และมีวัคซีนที่ภาคเอกชนมอบ ให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อีก 8 แสนเข็ม อย่างไรก็ตาม ค.ค. 2566 จะมีวัคซีนที่จัดหาเพิ่มเติมเข้ามาอีกประมาณ 7 แสน เข็ม ซึ่งรวมแล้วเพียงพอต่อการขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win แน่นนอน และสามารถเก็บตกกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ สปสช. ยังจัดงบประมาณค่าบริการฉีดวัคซีนให้หน่วยบริการและ รพ.ต่างๆ ทั่วประเทศไปแล้วตามจำนวน กลุ่มเป้าหมาย ทำให้ทั่วประเทศสามารถเดินหน้าและเริ่มฉีดวัคซีน HPV ได้ทันที</p>	
<p><b>รมว.สร.ตรวจเยี่ยมกรมอนามัย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ thereporter hfocus)          - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ตรวจเยี่ยม การดำเนินการกิจกรรมอนามัย พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและบุคลากร          พญ. อัจฉรา นิธิอิทธิญาสกุล รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยจะขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาทพลัส ประกอบด้วย 1. โครงการพระราชดำริฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข โครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 2.การแพทย์ปฐมภูมิ โดยการวิเคราะห์ ชี้นำ คืบข้อมูลและสถานการณ์ ปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยแก่เขตสุขภาพ 3.สถานชิวาภิบาล บูรณาการ Long Term Care เพื่อรองรับผู้สูงอายุ 4. เศรษฐกิจ สุขภาพ Wellness Communityกินดีอยู่ดี เพิ่มมูลค่าชุมชน 5. นักท่องเที่ยวปลอดภัย สุขาภิบาลอาหารและน้ำ อนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความสะอาด ปลอดภัย และ 6.การส่งเสริมการมีบุตร สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี 2567 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวัย คือ 1.แรกเกิด ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย 2.วัยเรียน 6-14 ปี เก่ง ดี มี ทักษะ แข็งแรง สูงดี สมส่วน 3.วัยทำงาน สุขภาพดี ค่า BMI ปกติ ลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถช่วยขับเคลื่อน เศรษฐกิจ 4.วัยสูงอายุ ดูแลตนเอง ลดภาวะพึ่งพิง Active</p>	-
<p><b>วัคซีนโควิด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวอิศรา)          - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์วัคซีนโควิด ว่า ขณะนี้โรคโควิด-19 ไม่ได้ เป็นโรคระบาดรุนแรง อัตราความต้องการวัคซีนจึงค่อนข้างต่ำ แต่ก็ยังมีให้บริการฉีดสำหรับบุคลากรในสถานประกอบการเสี่ยง หรือ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้ต้องการ โดยมีวัคซีนสำรองเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัย หลายแสนโดส คาดว่าจะเพียงพอจนถึงเดือน ก.พ. 2567 ส่วนการจัดการวัคซีนหมดอายุ นั้น นพ.โสภณ กล่าวว่า ประเทศไทยไม่ได้จัดซื้อวัคซีนโควิดเพิ่มเติมตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว วัคซีนที่มีอยู่ขณะนี้ เป็นวัคซีนที่ได้รับบริจาคมาจากประเทศพันธมิตร ซึ่งไม่ได้สำรองไว้เยอะมาก คาดการณ์ว่าจะหมดพอดี ไม่เหลือทิ้ง</p> <p>- มีรายงานว่า สถาบันโรคผิวหนัง ยังเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น ประจำเดือน พ.ย. ในวันอังคาร ที่ 7,14,21,28 เวลา 09.00-12.00 น. ชั้น 11 สำหรับวัคซีนที่มีให้บริการ คือ ไฟเซอร์ไบวาเลนท์ ฝาสีเทา สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป</p>	
<p><b>เงินเพิ่มพิเศษ พตส.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นายริชกี สาริระ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) เผยความคืบหน้าเงินเพิ่มพิเศษ พตส. ที่สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกันติดตามนั้น กองเศรษฐกิจและสุขภาพ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือชี้แจงว่า เงินเพิ่มพิเศษ พตส.ของบุคลากรสาธารณสุข ผ่านมติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2565 และกระทรวงสาธารณสุข ส่งให้ ก.พ.พิจารณาแล้ว ซึ่งทราบว่า ก.พ. อยู่ระหว่างการพิจารณา หากมีความคืบหน้าประการใด กองเศรษฐกิจฯ จะติดตามและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป ทางชมรมฯ จะติดตาม ประเด็นค่าตอบแทนและสิทธิอันพึงมีพึงได้ของนักสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพ เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ที่กระทรวงสาธารณสุข และ ก.พ. มอบให้บุคลากรในสังกัดโดยเร็ว</p>	
<p><b>รัฐบาลเปิดศูนย์ป้องกันฝุ่น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ไทยรัฐ คมชัดลึก แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ไอเอ็นเอ็น mcot linetoday thejournalistclub thebetter)</p> <p>- น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง พบว่าค่าฝุ่นละอองมีค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวได้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยและใส่ใจประชาชน ได้เปิดศูนย์เฝ้าระวังและประสานงานด้านการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน พร้อมแนะกลุ่มเสี่ยงดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ทั้งนี้ได้มีการซักซ้อม และพร้อมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้ง เตรียมยกระดับการปฏิบัติการตามความรุนแรงของสถานการณ์ในแต่ละวัน ภายใต้มาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข</p>	-
<p><b>รัฐบาลชูพืชสมุนไพร'กินเป็นยา'</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวหน้า ไอเอ็นเอ็น)</p> <p>- น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ.เป็นประธานเปิดงานเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการอาหารเป็นยาครั้งที่ 1/2566 ภายใต้แนวคิด "อาหารไทยถิ่น กินเป็นยา" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2566 โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสส. และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการนำอาหารไทย สมุนไพรไทย มาช่วยสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสให้ประชาชนหันมาใส่ใจการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนตามนโยบายรัฐ</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ antifakenews)</p> <p>- ตามที่มีผู้โพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่าง ๆ เรื่อง วิธีช่วยรักษามะเร็งได้ดี คือต้มน้ำต้มใบและดอกของมะละกอนั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่า ประเด็นดังกล่าว นั้น เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติต้านมะเร็งพบว่า สารสกัดจากใบและดอกมะละกอ อาจมีฤทธิ์ต้านมะเร็งและยับยั้งเซลล์มะเร็ง เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด แต่งานวิจัยเหล่านี้เป็นเพียงการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น โดยปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาในระดับสัตว์ทดลองหรือในคน จึงยังต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีกหลายขั้นตอน</p>	-
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) กล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หนึ่งปีกับการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. สู้ อบจ.ระบอบฯ หากถ่ายโอนมีปัญหา พร้อมรับเรื่อง-จัดประชุมแก้ปัญหา จะทำอย่างเต็มที่ ทั้งนี้การเติมบุคลากรอาจจะยังได้ไม่เต็มกรอบ S M L เพราะอาจจะต้องใช้ 103,185 คน แต่ที่ผ่านมามีบุคลากรก่อนการถ่ายโอนเพียง 56,073 คน หรือคิดเป็น 55%</p> <p>นายชูพงศ์ คำจวง อธิบดีกรมการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยังมีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข โดยประเด็นที่ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานขณะนี้ มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ด้าน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การบริหารงานบุคคล 2. ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และ 3. ด้านการบริหารจัดการในสำนักงาน รพ.สต. อย่างไรก็ตาม การจัดการโครงการ ขึ้นในครั้งนี้เป็นกรอบเตรียม ทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินการมา 1 ปี ดูว่ายังมีส่วนใดที่ยังเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การดำเนินการถ่ายโอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สงขลาโพสต์)</p> <p>-สข. จับมือ ‘อบจ.สงขลา – มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา-ภาคีเครือข่ายในจังหวัด’ สร้างความร่วมมือพัฒนาระบบบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพภายใต้ “เต็มสุขโมเดล” นำร่อง 2 Sandbox ใน 2 อำเภอ ‘รพ.สต.เกาะใหญ่ อ.ควนเนียง – รพ.สต.รำแดง อ.สิงหนคร’ จัดตั้งศูนย์ One Stop Service ดูแลประชาชนทั้งมิติด้านสุขภาพ-สังคมอย่างครบวงจร บนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พร้อมพัฒนาฐานข้อมูลกลาง-ขนส่งสาธารณะ เพิ่มการเข้าถึงบริการ ภายใต้บริบทการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.</p>	
<p><b>ร้านอาหารอาหารต้นแบบ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>-เสนอ สก๊อปพิเศษ ดร.ณัฏยา แก้วนัย ผู้จัดการโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ว่า ในปี 2566 ได้คัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ ที่เข้าหลักเกณฑ์ "Safety food star" นำร่องใน 13 จังหวัดทั่วประเทศทุกภูมิภาค จำนวน 100 ร้าน ภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย อุตรดิตถ์ พะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ ภาคตะวันออก ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคตะวันตก ที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ส่วนภาคกลาง ที่กรุงเทพฯ และจังหวัดปทุมธานี โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกอยู่ประมาณ 11 ข้อ และหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญ คือต้องมี "เมนู สุขภาพ" เพื่อไว้บริการผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ โดยร้านที่ถูกคัดเลือกนำร่องจะได้รับสัญลักษณ์ "Safety food star"</p>	
<p><b>‘สสส.’จับมือเครือข่ายเปิดชุมชนออนไลน์ ‘เรา’ รับฟังปัญหา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>-สสส.- สมาคมเพศวิถีศึกษา – Sidekick เปิดชุมชนออนไลน์ “เรา” รับฟัง หาทางออกปัญหาคุกคามทางเพศ 24 ชั่วโมง เผยผลสำรวจสาวไทย 58% เคยถูกคุกคาม ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาคอยรับฟังและความคำปรึกษาแนะนำ ทั้งนี้สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ <a href="http://www.rao.asia">www.rao.asia</a> แพลตฟอร์มของเพื่อนที่เข้าใจ</p>	
<p><b>ไทยติดโผประเทศน่าอยู่ของต่างชาติวัยเกษียณ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ เนชั่นออนไลน์ linetoday)</p> <p>- U.S. News and World Report สื่อสัญชาติสหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับประเทศที่น่าอยู่ที่สุดสำหรับวัยเกษียณ (Best Countries for a Comfortable Retirement 2023) พบว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในทวีปเอเชีย โดยอยู่อันดับที่ 18 จาก 87 ประเทศ สำหรับประเทศที่ได้รับการจัด อันดับสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ โปรตุเกส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสเปน โดยพิจารณาจากปัจจัย 7 ด้าน ได้แก่ ระดับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต นโยบายภาษี ความเป็นมิตร สภาพภูมิอากาศ การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน ระบบสาธารณสุข และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับประเทศที่ตนเห็นว่า น่าอยู่อาศัย</p> <p>“พูนพงษ์ ญาณภากรณ์ “ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของประเทศไทยคือ “ระดับค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตที่ไม่สูงมากนักในบรรดาของต่างชาติ” สะท้อนจากคะแนน หมวดค่าครองชีพของ International Living และหมวดระดับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของ U.S. News and World Report ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเกณฑ์ทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นหมวดที่ประเทศไทยได้รับคะแนนค่อนข้างสูงมากตลอด</p>	
<p><b>เชียงราย จับร้านขายน้ำหอมริมทาง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ สยามรัฐ แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ Chiangraireport linetoday ch3 one31)</p> <p>-ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้สั่งการให้คณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.เชียงราย เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายน้ำกระเทียมหอมตั้งอยู่ริมถนน พื้นที่หมู่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย ภายหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ และน้ำกระเทียมบรรจุในขวดพลาสติกแข็งโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงควบคุมคนดูแลร้านเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>ทั่วโลกชมประณามอิสราเอล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ sondhitalk news1live linetoday)</p> <p>-ประเทศอิสราเอลกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากนานาชาติ รวมถึงพันธมิตรหลักอย่างสหรัฐฯ ให้อิสราเอลปกป้องพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาให้มากขึ้น ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาจากการโจมตีของอิสราเอล ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เพิ่มขึ้นเป็น 11,078 รายแล้ว รวมถึงการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสในบริเวณใกล้กับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรงพยาบาลในฉนวนกาซาก็ทวีความรุนแรงขึ้นเช่นกัน กองทัพอิสราเอลได้ทำการยิงโจมตีใส่โรงพยาบาลอัล กุดส์ ทำให้มีเด็กแรกคลอดต้องมาเสียชีวิตเนื่องจากไฟดับ อันเป็นผลกระทบของสงคราม และทหารอีก 39 รายตกอยู่ในความเสี่ยง</p>	
<p><b>FDA เตือนห้ามใช้ยาหยอดตาจากร้านค้าปลีกชื่อดังในสหรัฐ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์)          -สำนักงานอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐ รายงานว่า ยาหยอดตาที่ถูกเรียกเก็บจากร้านขายยาทั่วประเทศเมื่อเดือนที่แล้วนั้นผลิตในโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่งในอินเดีย ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 รายและตาบอด 18 รายในสหรัฐ</p>	
<p><b>สหรัฐฯ อนุมัติวัคซีนซิควินยาขนานแรก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)          -สำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ หรือเอฟดีเอ อนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคซิควินยาขนานแรกของโลก เพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านสาธารณสุขโลกอุบัติใหม่ เป็นวัคซีนชื่อ อิกซ์ซิก (Ixchiq) พัฒนาโดยวัลเนวา (Valneva) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของฝรั่งเศส สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และผู้เสี่ยงได้รับเชื้อไวรัสซิควินยาที่มีอยู่กลายเป็นพาหะ</p>	